



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 หน้า 13 มูลค่าข่าว 245,187.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘ใจ’ชินวัตร ชิมูล ความภูมิใจของโรงเรียนวิชูทิศ

ระยะเวลา 2 ปีครึ่งกับการได้ทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ทั้งด้านการศึกษาและพัฒนาฟุตบอล โดยการสนับสนุนจาก “คิง เพาเวอร์” และ **ทีมฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้** ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ นี่คือการก้าวที่กล้าที่จะเกิดขึ้นกับเยาวชนไทยทั้ง 10 คนจากโครงการอันประกอบด้วย

คุณทศ ภาที ตำแหน่งผู้รักษาประตูจากโรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาาคม (นนทบุรี), ฟารีด ชูรุ่ง ตำแหน่งกองหลังจากโรงเรียนสงขลาพิทยานุสรณ์ (สงขลา), บริบูรณ์ น้อยศรี ตำแหน่งกองหลัง จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ (เชียงใหม่), ศิริมงคล รัตนภูมิ ตำแหน่งกองกลางจากโรงเรียนเทศบาล พระจอมศรีนาคพรต (นครสวรรค์), ฐิติพันธ์ เอกศิริ ตำแหน่งกองกลางจากโรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาาคม (นนทบุรี), พีรชัช กุลลประภา ตำแหน่งกองกลางจากโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน (กรุงเทพฯ), วรโชติ เรืองร่ำหัส ตำแหน่งกองกลางจากโรงเรียนเทศบาลวัดพระจอมศรีนาคพรต (นครสวรรค์), ทักษิณีย์ ใจหาญ ตำแหน่งกองหน้าจาก โรงเรียน อบจ. เชียงราย (เชียงใหม่), อภิวัฒน์ ไทรสน ตำแหน่งกองหน้าจากโรงเรียนเทศบาลวัดพระจอมศรีนาคพรต (นครสวรรค์) และชินวัตร ชิมูล ตำแหน่งกองหน้าจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร (กทม.)

ทั้งนี้ คิงเพาเวอร์ จัดแข่งขันฟุตบอลในรายการ “คิงเพาเวอร์คัพ 2017” ซึ่งเป็นฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุ 15 ปี โดยฟุตบอลคิงเพาเวอร์คัพ 2017 เป็นทัวร์นาเมนต์ชิงเงินรางวัลมูลค่าการศึกษา 1 ล้านบาท แข่งขันตั้งแต่ตุลาคมจนถึง



พรณิชา ชატะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชูทิศกรุงเทพมหานคร ให้คำแนะนำแก่ ชินวัตร ชิมูล หนึ่งในทีมของโรงเรียนวิชูทิศ ที่สร้างชื่อจากการติด 1 ใน 10 คนจากทั่วประเทศ ที่ได้ทุนไปฝึกฟุตบอลที่อังกฤษ 2 ปีครึ่ง

สิ้นสุดวันที่ 17 ธันวาคม 2560 มี 205 ทีมจากทั่วประเทศที่เข้าแข่งขัน โดยแชมป์ฟุตบอลรายการนี้คือโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมจากชลบุรี

นอกจากฟุตบอลคิง เพาเวอร์คัพ ที่คัดทีมชนะเลิศแล้วในโครงการเดียวกันนี้ก็มีกิจกรรมสำหรับผู้เล่นฟุตบอล หรือ “ฟ็อกซ์อินท์” ที่จะเป็นการคัดเลือกเยาวชน 33 คนจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน เพื่อให้เหลือ 10 คน ที่จะได้ทุนไปอยู่ที่อังกฤษ 2 ปีครึ่งเพื่อฝึกฟุตบอลกับเลสเตอร์ อคาเดมี่ รวมทั้งได้รับทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าเรียนที่โรงเรียน Ratcliffe College ประเทศอังกฤษ เป็นระยะเวลา 2 ปีครึ่ง และทั้ง 10 คนดังกล่าวข้างต้นคือผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการ “ฟ็อกซ์อินท์” รุ่นที่ 3

สำหรับ “ใจ” ชินวัตร ชิมูล นักเรียนชั้น ม.3 จากโรงเรียนวิชูทิศ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในนามของโรงเรียน

กีฬากรุงเทพมหานคร เป็น 1 ใน 10 คนที่ได้ทุนจากโครงการ “ฟ็อกซ์ อินท์” สร้างความภาคภูมิใจให้สถาบันแห่งนี้ เพราะนี่คือในรอบกว่า 40 ปี ที่สร้างชื่อให้โรงเรียนในการฝ่าฟันจนได้เป็นตัวแทน

พรณิชา ชატะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชูทิศ กรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์ว่า ขอเอาใจช่วยให้ ชินวัตร ประสบความสำเร็จในภารกิจที่ประเทศอังกฤษ สิ่งที่ชินวัตรทำลงไปนั้นจะเป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียนรุ่นน้องได้ถือเป็นแบบอย่างในการมุ่งมั่นที่จะให้ตัวเองประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬาและการเรียน ในกรณีที่ชินวัตรไปอยู่ที่อังกฤษนาน 2 ปีครึ่ง แม้ยอมรับว่าการที่ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อปรับตัวให้เข้าสังคมและวัฒนธรรมที่ต่างกัน ก็หวังให้ชินวัตรผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้เพราะในวันที่เมื่อได้รับโอกาสแล้วอยากให้รักษาโอกาสนั้น

เอาไว้ และใช้ให้คุ้มค่าที่สุด

“ในนามของโรงเรียนก็หวังให้ความสำเร็จของชินวัตรเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนหรือรุ่นน้องทุกคนที่โรงเรียนแห่งนี้เพราะนี่คือการฝ่าฟันทุ่มเทจนทำให้ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 10 คนที่ได้รับทุนโรงเรียนวิชูทิศก่อตั้งมานานกว่า 40 ปีความสำเร็จของชินวัตรคือส่วนหนึ่งในการสร้างชื่อให้แก่สถาบัน ขออย่าว่าโอกาสที่ชินวัตรได้รับในครั้งนี้คือสิ่งที่น่าชื่นชมและน่าภาคภูมิใจและการไปที่อังกฤษขอให้สิ่งที่ชินวัตรเรียนรู้จากนี้ไปจะถูกนำมาใช้เพื่อต่อยอดในการพัฒนาตัวเองเพื่อไปให้ถึงการเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทย” ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชูทิศ กล่าว

ชินวัตร ชิมูล กล่าวกับว่า ภูมิใจที่ได้รับเลือกให้เป็น 10 คนสุดท้ายที่ได้ไปอังกฤษ ความโดดเด่นที่ทำให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกให้เป็น 1 ใน 10 คนที่ได้รับทุน น่าจะมาจากความแข็งแกร่ง เมื่อเล่นในเกมปะทะการเป็นหนึ่งเดียวของโรงเรียนที่ได้รับเลือกภูมิใจที่ได้มีส่วนในการสร้างชื่อให้สถาบันเชื่อว่าเพื่อนๆ ทุกคนที่อยู่ในทีมด้วยกันยังมีโอกาสที่จะก้าวไปต่อในเส้นทางฟุตบอล

“โอกาสที่ผมได้รับคือสิ่งที่สร้างความสุขให้ทุกคนที่สกลนคร ผมจากบ้านมาเรียนกรุงเทพฯ ก็ด้วยความฝันที่อยากเป็นนักฟุตบอล วันนี้ผมทำสำเร็จในจุดแรก คือการได้รับโอกาสให้ไปฝึกที่อังกฤษ ผมพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองใช้โอกาสที่ได้รับต่อยอดให้ตัวเอง ผมอยากไปให้ถึงการเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้เล่นในไทยลีก ความสำเร็จของผมในวันนี้ต้องขอบคุณครอบครัว ขอบคุณแม่ที่ให้โอกาสลูกชายมาหาความฝัน ขอบคุณไปถึงโค้ชชานนท์ แสนทวิสุข ที่ส่งผมมาเรียนที่กรุงเทพฯ ขอบคุณโค้ชวรภิจ สุขนุกูล ที่ใช้เวลา ตลอด 2 ปี ในการเคี่ยวเข็ญผมจนทำให้ผมได้รับโอกาสในครั้งนี้ ผมขอให้สัญญาว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด” ชินวัตร กล่าว

เยาวชนทั้ง 10 คนในโครงการ” ฟอกซ์ฮันท์” จะออกเดินทางไปอังกฤษในเดือนเมษายนนี้ เป็น 2 ปีครั้งที่ได้รับโอกาสนำไปสู่การพัฒนาตัวเอง

● โสภณ เพชรแท้ ●

sophon1688@gmail.com